

# คูดวงออนไลน์ (13 กันยายน 2556)

โดย ชรรมาชิปติ

## ทำความดีถวายดาวพฤหัสบดี(๕) เพื่อสยบดาวเสาร์(๗)ดาวแห่งความร้ายทั้งปวง

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านคอลัมน์ คูดวงออนไลน์ทุกท่าน

วิชาโหราศาสตร์ภารตะที่ผมร่ำเรียนมานั้นเชื่อว่า ดวงดาวที่ปรากฏอยู่ในรูปวงกลมจักรราศีเป็นแผนภูมิของวิบากกรรมในชาติปางก่อนของตัวเจ้าชะตา ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตได้รับความสุข หรือ ความทุกข์, มีฐานะร่ำรวย หรือ ยากจน, สมหวังในความรัก หรือ ออกหักตลอดชีวิต เป็นต้น

เป็นสิ่งที่เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

ถ้าหากโชคชะตาของเราไม่ดี เราต้องยอมจำนนต่อโชคชะตาเลยหรือ คำตอบคือ ไม่ใช่

ในวิชาภารตะระบุว่า กรรมของมนุษย์ทุกคน มีสองแบบ คือ วิบากกรรมในอดีตชาติที่ไม่อาจแก้ไขได้ และ กรรมใหม่ที่เราจะสร้างสรรค์ในชาตินี้

เราเชื่อกันว่า หากเราทำความดีซึ่งเราเลือกที่จะทำได้ด้วยตัวเอง ก็จะเป็นเหมือนการเตรียมเสบียงให้เพียงพอในกระเป๋าของเรา เพื่อเอาไว้ใช้ในภพหน้า คนที่เกิดมาลำบากในชาตินี้ เพราะไม่ได้เตรียมเสบียงความดีเอาไว้ในชาติที่แล้ว

อีกอย่างหนึ่ง โหราศาสตร์ภารตะเชื่อว่า เราทำความดีส่วนหนึ่งก็เพื่อถวายเป็นแด่ดาวพฤหัสบดี(๕) เทพเจ้าแห่งความดี เพื่อให้ท่านเข้มแข็ง เพื่อว่า ดาวเสาร์(๗)ซึ่งเป็นดาวแห่งความร้ายทั้งปวง จะได้ไม่สามารถแสดงอิทธิพลความชั่วร้ายออกมาได้

จะช่วยทำให้เราผ่านพ้นความทุกข์ยากทั้งปวงไปได้เท่าที่บุญกรรมจะหนุนส่ง

ส่วนการทำความดี จะทำอย่างไรนั้น ผมคิดว่า พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้ว แต่หลักใหญ่ใจความก็คือ การทำความดี ละเว้นความชั่ว และ ทำจิตใจให้ผ่องใส

สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณปยุดา ยศปัญญา ซึ่งเกิดวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2524 เพศหญิง เวลาประมาณ 4 ทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

คำถามแรกคือ “เมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นกับเขาอะ ลำบากจัง” ผมอ่านแล้วก็พอจะรู้ได้ว่า ชีวิตคุณผ่านอะไรมามาก ก็หวังว่า คำอธิบายข้างต้นน่าจะช่วยให้คุณสบายใจขึ้นบ้าง

ชีวิตของคุณตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ ไม่ดีเลย มีอาการเจ็บป่วยอยู่เสมอ นี่คือนิเวศกรรมในอดีตชาติที่คุณปยุดาได้สร้างไว้ ซึ่งเราไม่อาจแก้ไขได้แล้ว

คุณปยุดา เป็นคนคือเอาเรื่องทีเดียว และเป็นคนใจใหญ่ กล้าได้กล้าเสีย บางครั้งก็อาจจะหลงทางตกถนนไปบ้าง เป็นเหตุทำให้คุณต้องเดือดร้อนเพราะคนอื่นบ่อยๆ ทำให้การเงินของคุณเปลี่ยนแปลงวูบวาบหาทรัพย์สินค่อนข้างลำบาก เก็บรักษาทรัพย์สินก็ไม่ค่อยอยู่ รวมถึงอาจจะเป็นคดีความฟ้องร้องได้ด้วย

ผมขอแนะนำขั้นต้นก็คือ ให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงิน และ ห้ามให้เพื่อนยืมเงินเด็ดขาด จะทำให้คุณมีหนี้สิน และอาจนำคุณไปสู่การเป็นคดีความหรือฟ้องร้องได้

ชีวิตของคุณปยุดา ต้องต่อสู้มากทีเดียว เปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนตุ๊กตาล้มลูก ทำทำอะไรก็ไม่ดีจริงๆ พอจะร้ายก็ไม่ร้ายถึงที่สุด ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคำพูดคำจาของคุณเองด้วย

ถ้าปรับปรุงเรื่องคำพูดคำจา ก็อาจจะทำให้ชีวิตของคุณปยุดา เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะหันมาให้การสนับสนุนได้

สิ่งสำคัญที่ต้องเตือนก็คือ เรื่องสุขภาพ ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ก็คือ เกี่ยวกับเรื่องต่อม หน้าอก สายตา หัวใจ ควรจะให้หมอตตรวจหัวใจด้วยเครื่องให้ละเอียด เพราะคุณมีจุดเสี่ยงตรงนี้

นอกจากนี้ ก็ควรจะให้หมอตตรวจ มดลูก ด้วยก็ดีครับ

คำถามที่สอง “อายุก็มากแล้วอยากหาธุรกิจทำ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี ค่ะ ไม่รู้จะหยิบจับอะไร”

ผมเองก็รู้สึกเห็นใจ แต่คงไม่ง่ายที่จะตอบในเนื้อที่จำกัด หากคุณคิดว่า คำปรึกษาของผมจะเป็นประโยชน์แก่คุณ ก็ลองเขียนอีเมลเข้ามาใหม่ แล้วอธิบายรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมครับ ผมจะให้คำปรึกษาเท่าที่จะทำได้ครับ อย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณเข้ามาด้วย

คำถามที่สาม “เมื่อไหร่จะแต่งงาน เนื้อคู่เป็นอย่างไรค่ะ”

ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2548 ชีวิตของคุณต้องผ่านปัญหามากมายหลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องความรักในช่วงปลายปี 2553 มาแล้ว แต่คิดว่า ในปีหน้าประมาณเดือนมีนาคม คุณอาจจะมีเพื่อนใหม่ก้าวเข้ามาในชีวิตนะครับ

แต่สุดท้าย ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณครับ

สุดท้าย ผมขอให้กำลังใจคุณปยุดา ในการต่อสู้อุปสรรคในชีวิตต่อไป ขอให้จำไว้นะครับว่า ไม่มีความสุข หรือ ความทุกข์ เมื่อเข้ามาในชีวิตแล้ว ไม่นานมันก็จะผ่านไป ไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดครับ

ข้อสำคัญก็คือ คุณปยุดา ต้องหัดลืมความทุกข์ ความเจ็บปวด ที่ผ่านมาในชีวิตเสียบ้าง เลือกกจดจำแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นกำลังในการต่อสู้ต่อไปครับ ขอให้โชคดี

ตามธรรมเนียมครับ ผมขอขอบคุณคุณปยุดา ให้ช่วยตักบาตรให้สักครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

